



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O๓๐)  
ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์  
งาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

คำชี้แจง : บันทึกข้อมูลเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านงานของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่องาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : การรับฟังความคิดเห็น ร่าง “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. ....” ผ่านรูปแบบ Google Form

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

ช่วงที่ดำเนินการ :  ไตรมาสที่ ๑ ( ต.ค. - ธ.ค. ๖๕)  ไตรมาสที่ ๒ ( ม.ค. - มี.ค. ๖๖)  
 ไตรมาสที่ ๓ ( เม.ย. - ธ.ค. ๖๕)  ไตรมาสที่ ๔ ( ก.ค. - ก.ย. ๖๖)

ที่	รายการ	ข้อมูล
๑	เรื่อง	การรับฟังความคิดเห็น ร่าง “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. ....” ผ่านรูปแบบ Google Form
๒	วันที่ดำเนินการ	ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖
๓	สถานที่	www.cpd.go.th
๔	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ เนื่องจากลักษณะของระเบียบฯ มีผลใช้บังคับกับผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่ หรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างระเบียบฯ ในวงกว้าง
๕	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผู้มีส่วนร่วมตอบแบบแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๔๒๒ คน เป็นเพศหญิงจำนวน ๑๗๗ คน เพศชายจำนวน ๒๔๕ คน เป็นสมาชิกสหกรณ์ ๑๗๑ ราย ,กรรมการ ๘๘ ราย ,ผู้จัดการ ๗๗ ราย ,ฝ่ายจัดการ ๒๘ ราย ,เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕๑ ราย , อื่น ๆ ๗ ราย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงอายุ ๓๕-๕๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๙ รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๒๔ ซึ่งผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๒๒ รองลงมาคือ ภาคเหนือร้อยละ ๒๐ กรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ ๑๙

ที่	รายการ	ข้อมูล
๕	ผลจากการมีส่วนร่วม	<p>สรุปจำนวนผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๔๒๒ คน ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ฯ ในจำนวนนี้มีผู้เห็นด้วยกับร่างระเบียบฯ ในอัตราร้อยละ ๙๔.๕๕ ในขณะที่มีผู้ไม่เห็นด้วย จำนวนร้อยละ ๒.๖๑ และผู้ไม่ออกความเห็น ร้อยละ ๒.๘๔</p> <p>โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมส่วนใหญ่ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรพ้นจากตำแหน่งหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที โดยไม่ควรให้ผู้ที่ มีลักษณะต้องห้ามมาทำหน้าที่ใด ๆ ในสหกรณ์ต่อไป</li> <li>- การกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ระเบียบฯ เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการเตรียมการบุคลากร หากมีกรรมการหรือผู้จัดการขาดคุณสมบัติ</li> </ul>
๗	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปใช้	<p>นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง การกำหนดร่าง “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. ....”</p>

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖